

มติที่ประชุมโดยย่อ  
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  
วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓  
อาคารรัชมิ่งคลาสิค ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง นโยบายการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน แห่งใหม่	ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะข้างต้น
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของ สถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนติดตาม และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อ สร้างความเข้าใจในกระบวนการ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในแก่วิทยาลัยชุมชน
วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง สรุปผลการสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</b> วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
<b>วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย ชุมชนพังงา</b>	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบการขอถอนตัวของ นายมานิต วิมุตติสุข จากการสรรหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ๒. มอบให้คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงาที่มี รายชื่อตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ๔๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
<b>วาระที่ ๓.๓ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน วิทยาลัยชุมชน (วาระลับ)</b>	
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b> วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ดังนี้ ๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ของวิทยาลัยชุมชน หนองบัวลำภู ๑.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ๑.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ๒. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษา ทั่วไป (General Education) ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และ รายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
<b>วาระที่ ๔.๒ เรื่อง ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ....</b>	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัด การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ ๑. รายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและวิทยาลัยชุมชนระนอง ๒. การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งต่อไป
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การมอบหมายให้สภาวิทยาลัยชุมชนออกข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....	ที่ประชุม มีมติดังนี้ ๑. เห็นชอบแนวปฏิบัติว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ๒. มอบหมายสภาวิทยาลัยชุมชนดำเนินการออกข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย พ.ศ. ....
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ และขั้นตอน การขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนพ.ศ. ....	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนพ.ศ. .... และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และดำเนินการตามขั้นตอนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในประกาศต่อไป ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาแนวทางการบริหารโครงการตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะข้างต้น
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง การกำหนดสถานะของผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบให้ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันและรองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ไม่เป็นข้าราชการ มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ๒. เห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการกำหนดสถานะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ....

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>วาระที่ ๔.๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนอัตราค่าตอบแทนของผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ</p>	<p>ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลื่อนอัตราค่าตอบแทนของ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้</p> <p>๑. นายพงษ์เดช ศรีวิชัยประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการ</p> <p>๒. นายชุมพล พรประภา กรรมการ</p> <p>๓. นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการ</p> <p>และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๔.๘ เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร</p>
<p>วาระที่ ๔.๙ เรื่อง ผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายประยงค์ แก้วประทุม ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน</p>
<p>วาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง การอนุมัติการให้อนุสัญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑</p>	<p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จำนวน ๕๑ คน และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามให้อนุสัญญาต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล นราธิวาส ยโสธร และน่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลง</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่างลง และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งสภาวิทยาลัยชุมชนเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมที่สภาวิทยาลัยจังหวัดนั้นเลือก จำนวนสองคน เป็นกรรมการ</p> <p>๒. เสนอชื่อกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล นราธิวาส ยโสธร และน่าน ดังนี้</p> <p>(๑) รองศาสตราจารย์สุภานีย์ ธรรมเมธาเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล, นราธิวาส</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>(๒) นายพงษ์เดช ศรีวิชัยประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการ สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน ยโสธร</p> <p>(๓) นางสีลาภรณ์ บัวสาย เป็นประธานคณะกรรมการ สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน</p> <p>ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาเสนอ ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของ วิทยาลัยชุมชน เพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล นราธิวาส ยโสธร และน่าน</p>
<p>วาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย (เพิ่มเติม) และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน เพชรบูรณ์</p> <p>๒. มอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลง นามต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง การเสนอขอขยายระยะเวลาการ สรรหาสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บุคคลภายนอกสถาบัน แทนตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นเวลา ๖๐ วัน</p>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่น ๆ</b></p> <p>วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ อาคาร รัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ</p>
<p>นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวพุทธชาติ วัฒนวิมลกร นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</p>	<p>นายเจริญชัย วงษ์จินดา ผู้ตรวจมติย่อการประชุม</p>